

## มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

### ความเป็นมา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children's Villages ของ ดร.เฮอริมันน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอเอส สากลทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัจจุบันมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr. Helmut Kutin) เป็นประธานองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International)

### รูปแบบการดูแล

ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้การเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร จำนวนประมาณ 600 คน ในรูปแบบครอบครัว (Family environment) โดยเด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้งจากการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะซึ่งมีคุณแม่โสสะ ซึ่งเป็นคุณแม่ประจำบ้าน ดูแลลูกประมาณ 10 คนต่อหนึ่งครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ทางครอบครัวเสมือนครอบครัวทั่วไป ภายในครอบครัวหนึ่งยังประกอบด้วยพี่น้องชายหญิงต่างวัยอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยแต่ละครอบครัวจะมีบ้านเป็นของตัวเอง อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเด็กโสสะซึ่งเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือพึ่งพากัน หมู่บ้านหนึ่งจะประกอบด้วยบ้านของครอบครัวโสสะประมาณ 10-12 หลัง โดยเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูในระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

### ที่ตั้ง

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีสำนักงานบริหารงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 18 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยบุญศิริ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานกับหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต และมีบ้านเยาวชนชายโสสะทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเยาวชนชายโสสะสมุทรปราการ, บ้านเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่ และ บ้านเยาวชนชายโสสะหนองคาย ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

## “แม่โสสะ” อาชีพ “แม่” ที่มีอยู่จริง

แม่โสสะ คือ สตรีโสด ที่ไม่มีภาวะผูกพันทางครอบครัว อายุระหว่าง 25-40 ปี ผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ เพื่อเลี้ยงดูเด็กที่สูญเสียพ่อแม่และครอบครัวด้วยความรักและความอบอุ่น ระหว่างสองปีแรกจะเป็นช่วงของการฝึกงานก่อนที่จะมาทำหน้าที่ของแม่โสสะอย่างสมบูรณ์ โดยการทำหน้าที่ “น้า” และได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและหัวข้อสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านของจิตใจ อันมีพื้นฐานมาจากความเสียสละด้วย

### ความสำเร็จลูกโสสะ

“หนูภูมิใจที่มีวันนี้ เพราะแม่สมยอมให้การเลี้ยงดูและอบรมหนูเป็นอย่างดี หนูดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะ”



ถั่วเขียว หรือ คุณธัญนันท์ เหล่าศรีวิจิตร หนึ่งในเรื่องราวความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 40 ปี ทำงานในหน้าที่เลขานุการบริษัท รองประธานบริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด สมรสแล้วและมีบุตรสาวหนึ่งคน ถั่วเขียวเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้วยความฝันในการเป็นผู้บริหารในอนาคต



“แม่สอนผมเสมอว่าให้ดูแลตัวเองให้ได้ ถ้าทำได้แล้วอย่าลืมที่น้อง มีอะไรต้องช่วยเหลือกัน เพราะเราเป็นพี่น้องกัน แต่แม่กลับไม่เคยเรียกร้องอะไรให้กับตัวเองเลย ไม่เคยบอกให้เราดูแลท่านหรือให้เรารักท่านบ้างเลยเพราะแม่พูดเสมอว่าความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่ แม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในโลกนี้”

คุณนิธิรุจน์ ลภัสเกียรติสกุล หรือ อ้อย อีกหนึ่งในเรื่องราวความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันอายุ 45 ปี ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สมรสแล้วและมีบุตรสาวหนึ่งคน

### ร่วมสร้าง “ครอบครัวอบอุ่น” กับมูลนิธิเด็กโสสะ

เมื่อท่านได้สนับสนุนเด็กของหมู่บ้านเด็กโสสะนั้น ท่านไม่เพียงมอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและการศึกษาเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้มอบบ้านแห่งความรักให้กับเด็กทุกคน บ้านที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งคงไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ และคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งนี้ คือ พื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในวันข้างหน้า

หากท่านต้องการร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นกับมูลนิธิฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาทุน สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-755576 อีเมลล์ [kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org](mailto:kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org) หรือที่เว็บไซต์ [www.sosthailand.org](http://www.sosthailand.org)